

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร	ประธานสภาฯ	บุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
๒	นายพิทักษ์ ปิ่นวิเศษ	รองประธานสภาฯ	พิทักษ์ ปิ่นวิเศษ
๓	นายวิโรจน์ ทีหนองสังข์	ส.อบต.ม.๑	วิโรจน์ ทีหนองสังข์
๔	นายอภัย วนาใส	ส.อบต.ม.๒	อภัย วนาใส
๕	นายคำฝอย ศรีพรหม	ส.อบต.ม.๒	คำฝอย ศรีพรหม
๖	นายสมปอง กงพาน	ส.อบต.ม.๓	สมปอง กงพาน
๗	นายประสาท ชำนาญ	ส.อบต.ม.๓	ประสาท ชำนาญ
๘	นางสาวเกสร แสงงามซึ้ง	ส.อบต.ม.๔	เกสร แสงงามซึ้ง
๙	นายดวง หมั่นจิตร	ส.อบต.ม.๔	ดวง หมั่นจิตร
๑๐	นายสนั่น ชำนาญ	ส.อบต.ม.๕	สนั่น ชำนาญ
๑๑	นายมนต์ชัย ชำนาญ	ส.อบต.ม.๕	มนต์ชัย ชำนาญ
๑๒	นายระเบียบ หมั่นจำรูญ	ส.อบต.ม.๖	ระเบียบ หมั่นจำรูญ
๑๓	นายอนุวัฒน์ คุ่มหางสูง	ส.อบต.ม.๖	อนุวัฒน์ คุ่มหางสูง
๑๔	นายเกรียงไกร ธงภูเขียว	ส.อบต.ม.๗	เกรียงไกร ธงภูเขียว
๑๕	นายพิชิตชัย เขตภูเขียว	ส.อบต.ม.๗	พิชิตชัย เขตภูเขียว
๑๖	นายประชาติ คำป่อง	ส.อบต.ม.๘	ประชาติ คำป่อง
๑๗	นายเกียรติภูมิ ชำนาญ	ส.อบต.ม.๙	เกียรติภูมิ ชำนาญ
๑๘	นางประนอม โชคบัณฑิต	ส.อบต.ม.๙	ประนอม โชคบัณฑิต
๑๙	นายณรงค์ ฟื้นดอนเค็ง	ส.อบต.ม.๑๐	ณรงค์ ฟื้นดอนเค็ง
๒๐	นายเฉลย ชำนาญ	ส.อบต.ม.๑๐	เฉลย ชำนาญ
๒๑	นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง	เลขานุการสภา อบต.	วิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง

ผู้ไม่มาร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัยณรงค์ วัฒนก้านตง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ชัยณรงค์ วัฒนก้านตง
๒	นายสมัย พาจันท์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	สมัย พาจันท์
๓	นายประเสริฐ เจริญธรรม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ประเสริฐ เจริญธรรม
๔	นายอลงกรณ์ ฟองฟุ้ง	ครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำ	อลงกรณ์ ฟองฟุ้ง
๕	นางสมหวัง พระชัย	ผอ.รพสต.หนองคู	สมหวัง พระชัย
๖	นายคมกฤษ บุตรศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด	คมกฤษ บุตรศรี
๗	นายกฤษดา อ่ำภาค	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเค็ง	กฤษดา อ่ำภาค
๘	นายเอื้ออังกูรณ์ อธิธิแสน	ครูโรงเรียนหนองมะเกลือฯ	เอื้ออังกูรณ์ อธิธิแสน
๙	นายไพรวลัย อภัยนอก	หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ	ไพรวลัย อภัยนอก
๑๐	นางนภาพร ไกยสวน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	นภาพร ไกยสวน

เมื่อครบองค์ประชุม เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๙ น.

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ทำหน้าที่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประธานสภา อบต.หนองคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ประธานสภา อบต.หนองคู ถามที่ประชุมสภาองค์การ

ประธานสภา อบต. บริหารส่วนตำบลหนองคู ตามสำเนารายงานการประชุม

สมัยสามัญ สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความในรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องต่อไป

นายประชาติ คำป้อง

ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ทุกท่าน

เรียนประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต

หัวหน้าส่วนราชการในเขตตำบลหนองคูทุกท่าน

ผม นายประชาติ คำป้อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๘ ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๑.หน้าที ๕ บรรทัดที ๑ ตรงข้อความ สมาชิกสภา ตัวอักษรคำ
ว่าสภาไม่ถูกต้องให้แก้ไขด้วย ครับ

๒. หน้าที ๕ จากบน บรรทัดที ๑๕ ตรงข้อความ สมาชิกสภา
ตัวอักษรคำว่าสภาไม่ถูกต้องให้แก้ไขด้วย ครับ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ครับ ขอขอบคุณครับ ท่าน
ประธาน สภา อบต. หมู่ที
ให้ถูกต้อง ด้วยครับ

ประชาติ คำป้อง สมาชิก
๘ ให้เลขานุการสภา อบต. ดำเนินการแก้ไขข้อความ

นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง ค่ะ ท่านประธานสภา อบต. จะดำเนินการแก้ไขข้อความ
เลขานุการ สภา อบต. ให้ถูกต้องต่อไปค่ะ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต. อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอผ่านนะครับ

ทีประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที ๓ เป็นญัตติ เรื่อง เพื่อการพิจารณาตั้งนี้

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร

๑.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ประธานสภา อบต.

ส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๘

๒.รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.การรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๕๘

๕.การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๙

๖. การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ของปี พ.ศ.
๒๕๕๙

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ต่อไปเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ประธานสภา อบต. บริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๘ ให้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูได้ดำเนินการต่อไป

นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ปลัด อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิก

และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านค่ะ

ในเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะให้ทางผู้บริหารได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดต่อไปค่ะ

นายชัยณรงค์ วัฒนก้านตง เรียนประธานสภา อบต.หนองคู สมาชิก สภา อบต.

นายก อบต.หนองคู หัวหน้าส่วนราชการในเขต

ตำบลหนองคู ในเรื่องของการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหนองคู ประจำปี ๒๕๕๘ นั้น จะมอบหมายให้ นางนภาพร ไกยสวน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางนภาพร ไกยสวน

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.ทุกท่าน

และหัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่านค่ะดิฉัน นางนภาพร ไกยสวน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองคู

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร ที่ได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อวัดผลการดำเนินการว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ตามเอกสารที่อยู่ในมือท่านสมาชิก สภา อบต.ทุกท่านค่ะ โดยจะสรุปเฉพาะ รายละเอียดที่สำคัญนะคะ ได้แก่

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.การพัฒนาด้านการเกษตร ๓.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๔.การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ ๕.การพัฒนาด้านการเมือง- การบริหาร ๖. การพัฒนา ด้านสาธารณสุข เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถ ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนา ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองคู ในปีต่อไป

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ งบประมาณที่ได้รับ ๖,๔๕๖,๓๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๖,๓๕๐,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐๖,๐๐๐ บาท นำส่งคืนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
๒. เงินสวัสดิการผู้พิการ งบประมาณที่ได้รับ ๑,๔๑๗,๖๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๑,๓๗๐,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๔๖,๘๐๐ บาท นำส่งคืนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ
๓. ค่าจัดการเรียนการสอน งบประมาณที่ได้รับ ๑๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่จ่ายจริง ๑๖๙,๙๓๕ บาท
- ๔.เงินสนับสนุนยาเสพติด งบประมาณที่ได้รับ ๖๑,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๕๖,๕๐๐ บาท
- ๕.ค่าตอบแทน ผู้ดูแลเด็ก งบประมาณที่ได้รับ ๓๔๘,๑๓๖ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๓๔๘,๑๓๖ บาท

๖. เงินเดือนครู งบประมาณที่ได้รับ ๕๕๐,๖๓๖ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๕๕๖,๖๓๖ บาท

๗. ค่าครองชีพชั่วคราว งบประมาณที่ได้รับ ๕๕,๕๕๓ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๕๕,๕๕๓ บาท

๘. ค่าประกันสังคม งบประมาณที่ได้รับ ๒๐,๑๘๕ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๒๐,๑๖๕ บาท

๙. กล้อง CCTV งบประมาณที่ได้รับ ๙๙๙,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๔๔๙,๐๗๙ บาท

การดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เนื่องจาก งบประมาณมีไม่เพียงพอและการดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณยังต้องดำเนินการตามนโยบายของส่วนกลางทำให้ งบประมาณที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕ ๘ ซึ่งมียุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการที่ ปรากฏในแผน จำนวน ๑๔๒ โครงการ จำนวนโครงการที่ ได้ปฏิบัติ จำนวน ๕๔ โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จำนวน ๘ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวน ๓ โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการที่ปรากฏ อยู่ในแผน ๖ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ๒ โครงการ
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ จำนวน โครงการที่ปรากฏในแผน ๓๓ โครงการ จำนวนโครงการที่ ได้ปฏิบัติ ๒๗ โครงการ
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร จำนวนโครงการ ที่ปรากฏในแผน จำนวน ๓๘ โครงการ จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ ๑๕ โครงการ
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสาธารณสุข จำนวนโครงการที่ปรากฏ ในแผน จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวน ๔ โครงการ

รวมโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จำนวน ๒๓๘ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวน ๑๐๕ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๒ % ของจำนวนโครงการทั้งหมดค่ะ ซึ่งรายละเอียดแยกรายโครงการ ปรากฏในเอกสารที่อยู่ในมือท่านสมาชิกแล้วค่ะ

นายบุญเพ็ง วงษ์จิตร ครับ จากที่ คุณ
ประธานสภา อบต.หนองคู

นภาพร ไกยสวน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน อบต.หนองคู ได้ชี้แจงรายละเอียด ของการ
ดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕ ๘
๒๕๖๐) เฉพาะโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
๒๕๕๘ นั้น สมาชิก สภา อบต.หนองคู ท่านใดมีข้อ สอบถาม
หรือเสนอแนะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ให้ความ
เห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ต่อไป
ครับ

เกียรติภูมิ ชำนาญ เรียนประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ส อบต. หมู่ที่ ๙ ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหนองคู

ผม นายเกียรติภูมิ ชำนาญ ส . อบต.หมู่ที่ ๙ ขอสอบถามเรื่อง
โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐

บาท อยากทราบว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

นายชัยณรงค์ วัฒนกานตง เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา ทุกท่าน หัวหน้าส่วน
นายก อบต.หนองคู สำหรับในเรื่องรายละเอียดของค่าใช้จ่าย ขอให้ เจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบในส่วนการศึกษาฯ มาชี้แจงให้สภาทราบ ให้ตาม
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ด้วยครับ

นางจันทิมา จันทศิลป์ เรียนประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉัน

นางจันทิมา จันทศิลป์ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ขอ
เรียนชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันพ่อแห่งชาติ มี
รายละเอียดการเบิกจ่ายดังนี้

ที่ประชุม มติที่ประชุม สภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

มีมติเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๖๐)

เห็นชอบ จำนวน ๑๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ครี

ประธานสภา อบต.หนองคู

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ต่อไป

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ต่อไปเป็นยุติการพิจารณา

ประธานสภา อบต. ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขอให้ทางท่านนายก

ข้อ ๒ การรายงานผลการ

ชัยณรงค์ วัฒนกานตง ซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้ดำเนินการรายงานต่อไป ครับ

นายชัยณรงค์ วัฒนกานตง เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา ทุกท่าน หัวหน้าส่วน

นายก อบต.หนองคู สำหรับในเรื่องรายละเอียดของรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ มอบหมายให้ นางนภาพร ไกยสวน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และนโยบายและแผน เป็นเป็นผู้รายงาน ครับ

นางนภาพร ไกยสวน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.ทุกท่าน

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

และหัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่านคะดิฉัน นางนภาพร ไกยสวน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองคู ค่ะ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๘/๕๓๙ วรรค ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ตามเอกสาร รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกไปแล้ว นั้น

ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้อ่านรายงานดังกล่าว เริ่มตั้งแต่
นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ทั้ง ๖ นโยบาย หน้า ๑ - ๕ มีรายละเอียดดังนี้

๑. พัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕๔ โครงการ
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕,๑๓๘,๑๒๙.๑๓ บาท

๒. พัฒนาด้านการเกษตร จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณที่
เบิกจ่าย ๖๕,๘๔๐ บาท

๓. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้าน
เศรษฐกิจ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๗,๑๕๐
บาท

๔. พัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๓๐
โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗,๑๔๕,๐๖๔.๕๑ บาท

๕. พัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร จำนวน ๑๘
โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒,๓๗๘,๗๑๘.๒๘ บาท

๖. พัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย ๓๖๙,๒๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๑๐๕ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น
๑๕,๑๑๔,๑๐๑.๙๒ บาท

ค่ะ ตามรายละเอียดที่รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคู มีสมาชิกท่านใดที่สอบถามรายละเอียดหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา อบต.หนองคู

ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่สอบถาม จะเป็นญัตติ
การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดำเนินการตามระเบียบได้ครับ

นางนภาพร ไกลสวน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.ทุกท่าน และหัวหน้าส่วน
ราชการในพื้นที่ตำบลหนองคูทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์การจัดทำ
แผนพัฒนา

ข้อ ๗ องค์การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ
 - (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ทุกคน กรรมการ
 - (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
 - (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
 - (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ
 - (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ
 - (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
 - (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
- กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก (๑.๑) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง (๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจ (๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการใน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การ แก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น (๑.๖) แผนชุมชน
- ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา

หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน สองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธาน คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการ ของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วย ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะ มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและ รายละเอียดของงาน

- (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน สำหรับรายละเอียดที่กล่าวในข้างต้นนั้น บัดนี้ วาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี ครบแล้ว จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาจำนวน สามคน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาตำบลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไปค่ะ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ต่อไปเป็นการพิจารณา
ประธานสภา อบต.หนองคู

การคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.หนองคู
เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน สามคน และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวนสามคน ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อด้วยครับ

นายสมปอง กงพาน
ส. อบต.ม.๓

เสนอ นายประชาติ คำป้อง (ส. อบต.ม.๘) เป็นลำดับที่ ๑
โดยมีผู้รับรอง
(๑.) นายเกรียงไกร ธงภูเขียว (ส. อบต.ม.๗) ผู้รับรอง
(๒.) นายระเบียบ หมั่นจำรูญ (ส. อบต.ม.๖) ผู้รับรอง

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา อบต.หนองคู

มีสมาชิกสภา อบต.หนองคู ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ลำดับที่ ๑ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายประชาตี คำป๋อง
ส. อบต.ม.๘

เสนอ นายเกียรติภูมิ ชำนาญ (ส. อบต.ม.๙) เป็นลำดับที่ ๒
โดยมีผู้รับรอง

- (๑.) นางประนอม โชคบัณฑิต (ส. อบต.ม.๙) ผู้รับรอง
- (๒.) นายมนต์ชัย ชำนาญ (ส. อบต.ม.๕) ผู้รับรอง

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา อบต.หนองคู

พัฒนาท้องถิ่น

มีสมาชิกสภา อบต.หนองคู ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการ
ลำดับที่ ๒ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายเกียรติภูมิ ชำนาญ
ส. อบต.ม.๙

เสนอ นายสมปอง กงพาน (ส. อบต.ม.๓) เป็นลำดับที่ ๓
โดยมีผู้รับรอง

- (๑.) นายวิโรจน์ ที่หนองสังข์ (ส. อบต.ม.๑) ผู้รับรอง
- (๒.) นางสาวเกสร แสงงามซึ้ง (ส. อบต.ม.๔) ผู้รับรอง

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา อบต.หนองคู

พัฒนาท้องถิ่น

มีสมาชิกสภา อบต.หนองคู ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการ
ลำดับที่ ๓ อีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ต่อไปเป็นการพิจารณา
ประธานสภา อบต.หนองคู

การคัดเลือกสมาชิกสภา อบต.หนองคู
เพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวนสามคน ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อด้วยครับ

นายเกรียงไกร ชงภูเขียว
ส. อบต.ม.๗

เสนอ นายวิโรจน์ ที่หนองสังข์ (ส. อบต.ม.๑) เป็นลำดับที่ ๑
โดยมีผู้รับรอง

- (๑.) นายวิโรจน์ ที่หนองสังข์ (ส. อบต.ม.๑) ผู้รับรอง
- (๒.) นางสาวเกษร แสงงามซึ้ง (ส. อบต.ม.๔) ผู้รับรอง

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา อบต.หนองคู

มีสมาชิกสภา อบต.หนองคู ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ลำดับที่ ๑ อีก
หรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นางประนอม โชคบัณฑิต
ส. อบต.ม.๙

เสนอ นายพิทักษ์ ปิ่นวิเศษ (ส. อบต.ม.๘) เป็นลำดับที่ ๒
โดยมีผู้รับรอง
(๑.) นายเกียรติภูมิ ชำนาญ (ส. อบต.ม.๙) ผู้รับรอง
(๒.) นายเฉลย ชำนาญ (ส. อบต.ม.๑๐) ผู้รับรอง

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา อบต.หนองคู

มีสมาชิกสภา อบต.หนองคู ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ลำดับที่ ๒ อีก
หรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายคำฝอย ศรีพรหม
ส. อบต.ม.๒

เสนอ นายประสาธ ชำนาญ (ส. อบต.ม.๓) เป็นลำดับที่ ๓
โดยมีผู้รับรอง
(๑.) นายเกรียงไกร ธงภูเขียว (ส. อบต.ม.๗) ผู้รับรอง
(๒.) นายเกียรติภูมิ ชำนาญ (ส. อบต.ม.๙) ผู้รับรอง

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา อบต.หนองคู

มีสมาชิกสภา อบต.หนองคู ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ลำดับที่ ๓ อีก
หรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา อบต.หนองคู

ครับ สำหรับการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน สามคน ได้ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ
๑. นายประชาดี คำป้อง ส.อบต. หมู่ที่ ๘
๒. นายเกียรติภูมิ ชำนาญ ส.อบต.หมู่ที่ ๙
๓. นายสมปอง กงพาน ส.อบต.หมู่ที่ ๓
สำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวน ๓ คน ได้ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ
๑.นายวิโรจน์ ที่หนสองสังข์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑
๒.นายพิทักษ์ ปิ่นวิเศษ ส.อบต.หมู่ที่ ๘
๓. นายประสาธ ชำนาญ ส.อบต. หมู่ที่ ๓

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ (ยกมือเห็นชอบจำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง

จำนวน ๑ เสียง)

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา อบต.หนองคู

ญัตติที่ ๔ การรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ ขอให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดำเนิน
รายงานต่อสภาฯ ด้วยครับ

นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง เรียนประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลหนองคูทุกท่าน

ค่ะ ขอเรียนรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สิ้น
ปีงบประมาณ ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมที่อยู่ในมือของทุกท่าน รายละเอียดดังนี้ ค่ะ

๑. ทรัพย์สิน จำนวน ๑๑,๑๐๒,๕๗๙.- บาท
๒. หนี้สิน
 - ๒.๑ ใช้จ่ายค้างจ่าย จำนวน ๑,๘๑๒,๓๓๕ บาท
 - ๒.๒ เงินรับฝากต่าง จำนวน ๑,๘๖๘,๕๒๒.๗๒รวม ๓,๖๘๐,๘๕๗.๗๒ บาท
๓. เงินสะสม
 - ๓.๑ เงินสะสม จำนวน ๑๕,๕๕๒,๕๑๔.๗๑ บาท
 - ๓.๒ เงินสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๒,๕๖๒,๓๔๔.๗๓ บาท

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา อบต.หนองคู อีกหรือไม่

มีสมาชิกสภา อบต.หนองคู ท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีขอผ่านนะครับ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ต่อไปเป็นญัตติการพิจารณา
ประธานสภา อบต.หนองคู ประจำปี ๒๕๕

อนุมัติ การจ่ายขาดเงินสะสม

๙ จึงขอให้ผู้บริหารท้องถิ่น คือ ท่าน

ชัยณรงค์ วัฒนก้านตง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองคู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและความจำเป็นของการ
ขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี ขอเชิญครับ

นายชัยณรงค์ วัฒนก้านตง ครับ เรียน ประธานสภา อบต.หนองคู สมาชิก สภา อบต.

นายก อบต.หนองคู หนองคู

ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการในเขตตำบล
หนองคูทุกท่าน ผม นายชัยณรงค์ วัฒนก้านตง นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองคู จะให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงรายละเอียดของเงินสะสม
ของปี งบประมาณ ๒๕๕ ๙ ว่ามีจำนวนเท่าใด สามารถใช้เงิน
สะสมได้จำนวนเท่าใดครับ

นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง เรียน ประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิก
ปลัด อบต.หนองคู ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการในเขต

ตตำบลหนองคู ทุก

ท่านคะ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑๕,๕๕๒,๕๑๔.๗๑ บาท
หัก เงินยืมเงินสะสม (เบี้ยยังชีพคนชรา พิกัด และเงินเดือนครู
ผดต.) จำนวนเงิน ๗๗๒,๕๙๐ บาท ฉะนั้น เงินสะสมคงเหลือที่
จะสามารถขออนุมัติจ่ายขาดได้ คือ **จำนวนเงิน**
๑๔,๗๗๙,๙๒๔.๗๔ บาท และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจาก
เงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อ
การลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไขต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการสังคมและชุมชน หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำขึ้นเพื่อบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนึ่ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำนึ่งถึงฐานะการคลัง
และเสถียรภาพในระยะยาว ประกอบกับ หนังสือ ที่ มท
๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่องซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ระบุนิติบุคคลใน การใช้จ่ายเงินให้ชัดเจนและให้คำนึงถึงประโยชน์ของ ประชาชนและท้องถิ่นที่ได้รับเป็นสำคัญ
๒. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นกิจการที่ประชาชน ได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทำจะไม่สามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นอาจ ขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
๓. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของ ประชาชนในพื้นที่ หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความ เดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากโครงการเพื่อการ ลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการ ที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ โอนงบประมาณ รายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นลำดับแรก

๓.๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้ง งบประมาณหรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้ แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสม สมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนใน การบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการบริการ ชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจรอ จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปได้ ก็อาจ ใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ใน แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมเหลือเพียงพอในการ บริหารงานเพื่อมิให้กระทบกับฐานะการคลังระยะยาว

๓.๓ กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนๆและมีรายได้ไม่ เพียงพอที่ดำเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ตั้ง งบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๓.๔ ให้จัดทำประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยระบุให้ชัดเจนว่าดำเนินการเรื่องใด สถานที่ดำเนินการที่ใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปี และชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

ที่ประชุม - รับทราบ

นายชัยณรงค์ วัฒนก้านตง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

นายก อบต.หนองคู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน และหัวหน้าส่วน

ราชการในเขตตำบลหนองคูทุกท่าน

ผมนายชัยณรงค์ วัฒนก้านตง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ในขณะนี้ พื้นที่ตำบลหนองคู ประสบภัยแล้งอย่างหนัก ในทุกหมู่บ้าน ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ซึ่งทางผู้นำชุมชนได้ส่งหนังสือขอความช่วยเหลือ ความเดือดร้อนมายัง อบต.หนองคู จำนวน ๑๐ หมู่บ้านเพื่อให้ อบต.ช่วยแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน ในด้านถนนสู่แปลงเกษตร เรื่องแหล่งน้ำ เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่ง ทางผู้บริหารได้ตรวจสอบเงินงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จากกองคลัง แล้วว่าในงบประมาณที่ตั้งรับ และตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้นยังไม่เข้ามาในไตรมาสแรก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอให้สภาพิจารณาเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันตามความต้องการของประชาชน มีรายละเอียดโครงการดังนี้ครับ

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑ (ถนนรอบสระน้ำดอนปู่ตา)

ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑๔ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๓ หน้า ๓๗)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (ถนนรอบสระน้ำหนองโสกองค์)

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๔,๐๐๐.- บาท (แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๒๖
หน้า ๔๑)

๓.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อถึงระบบประปาโครงเหล็ก ขนาด กว้าง
๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๗๐ เมตร
(รายละเอียดตามประมาณการ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๐๐๐.-
บาท (แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๑๕ หน้า ๓๙)

๔.โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะโนนหินแห่ หมู่ที่ ๓

(สระน้ำโนนหินแห่) ปริมาณงาน ขุดลอกสระน้ำสาธารณะโนน
หินแห่ กว้าง ๕๐ เมตรยาว ๘๖ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓ เมตร
ลาดเอียง ๑:๑หรือคิดเป็นปริมาตรงานดินขุดไม่น้อยกว่า
๑๑,๗๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
(แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๓๙ หน้า ๔๓)

๕.โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (ช่วงบ้านนายอัมพร นาคโตน -
สะพานบ้านโนนสะอาด) ปริมาณงาน ระบายน้ำคอนกรีต
กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐.- บาท (แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๕๖
หน้า ๔๖)

๖.โครงการ วางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำคอนกรีต

พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
(ช่วงบ้านนายประสิทธิ์ ก้อนคำ-บ้านนางอรุณ ชำนาญ)ปริมาณ
งาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. ชั้น ๓
จำนวน ๕๘ ท่อน วางท่อระบายน้ำครึ่งซีก ของท่อ Ø ๐.๓๐x
๑.๐๐ ม. จำนวน ๔๑ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก ขนาด กว้าง
๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หนา
๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๕ จุด เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๓๐,๐๐๐.- บาท(แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๕๔ หน้า ๔๖)

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (ถนนสายบ้านนายอดุลย์ คงไทย-แยกบ้านสว่างนิคม) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๐๐๐.- บาท (แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๖๕ หน้า ๔๘)

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕(ถนนรอบสระน้ำหนองหญ้าฆ่า) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๔,๐๐๐.- บาท (แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๖๕ หน้า ๔๘)

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (ถนนสายบ้านดอนเค็ง-บ้านหนองดินดำ) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๙๐ หน้า ๕๒)

๑๐. โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (ช่วงบ้านนายประยูร พื้นดอนเค็ง - บ้านนายอารมณณ์ พื้นดอนเค็ง) ปริมาณงาน ระบายน้ำคอนกรีต กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๗๖ หน้า ๕๐)

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ (ถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง - หนองทุ่ม) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๙๕ หน้า ๕๓)

๑๒.โครงการ รวาท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๘
ปริมาณงาน รวาท่อส่งน้ำ ขนาด ๕ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๕๑๒
ท่อน เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (แผนพัฒนาตำบล
ข้อ ๑๐๑ หน้า ๕๔)

**๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙** (ถนนสายบ้านนายสุรศักดิ์ เริงนีสัย - บ้าน
นายอนุชา น้อยโนนทอง) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐
เมตร ระยะทาง ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตาม
สภาพพื้นที่ ป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐.-
บาท (แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๑๑๕ หน้า ๕๗)

**๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙** (ถนนลาดยาง-บ้านนางบัวภา นาลาปลัด)
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๖๒.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๐,๐๐๐.- บาท (แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๑๑๖ หน้า ๕๗)

๑๕.โครงการขุดลอกอ่างนํ้ากุ่มบา หมู่ที่ ๑๐ (อ่างนํ้ากุ่มบา)
ปริมาณงาน ขุดลอกอ่างนํ้ากุ่มบา กว้าง ๕๐ เมตรยาว ๘๖
เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือคิดเป็นปริมาตร
งานดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๓๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น
๔๐๐,๐๐๐.- บาท (แผนพัฒนาตำบล ข้อ ๑๓๔ หน้า ๖๐)

**รวม ๑๕ โครงการ เป็นเงินงบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ครับ**

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ครับ สำหรับเงินสะสม ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕
ประธานสภา อบต.หนองคู มีจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้

๙

๑๔,๗๗๙,๙๒๔.๗๑ บาท ถ้ามี

ความจำเป็นเร่งด่วนหรือความเดือดร้อนของประชาชนก็
สามารถจะขอจ่ายขาดเงินสะสมได้แต่ต้องกันเงินไว้ และต้อง
คำนึงถึงฐานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ด้วย ครับ สำหรับการขออนุมัติสภาเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมใน
ครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ โครงการ
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาท
ถ้วน)

เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองคู และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองคู เป็นเรื่องด่วนที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองคู สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ที่ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ชี้แจงแล้วข้างต้น ขอให้ที่ ประชุมร่วมกันพิจารณา ความจำเป็นเร่งด่วนที่แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองคู มีผู้ใดจะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม อีกหรือไม่

นางสาวเกษร แสงงามซึ่ง เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.หนองคูทุกท่าน

ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ขอถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูว่า

งบประมาณที่ขออนุมัติให้สภาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมนั้น มีความเหลื่อมล้ำของงบประมาณ พื้นที่ตำบลหนองคู นั้นมี ปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งอย่างมากอยากให้พิจารณาจากปัญหานี้ เป็นอันดับแรกค่ะ

นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.หนองคูทุกท่าน

นายก อบต.หนองคู ตามที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้น โครงการที่ขอสภาพิจารณาจ่าย

ขาดเงินสะสมนั้นมาจากความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองคูที่แจ้งความเดือดร้อนมาให้ ซึ่งโครงการที่ขอเสนอ ทั้ง ๑๕ โครงการ ต้องอยู่ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๐) ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ ระเบียบ งบประมาณที่มีความเหลื่อมล้ำกันบ้างเราต้อง พิจารณาในภาพรวมของตำบล ซึ่งหมู่ที่ได้เสนอโครงการ มากกว่านั้นมีความจำเป็นมากและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หลายหมู่บ้าน ครับ

ที่ประชุม - ไม่มี

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร - ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือเสนออะไร

ประธานสภา อบต.หนองคู

อีก ผมขอมติ ที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙ ตามรายละเอียด

โครงการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง

ๆ ข้างต้น จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ โครงการเป็นจำนวนเงิน

๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

เห็นชอบ จำนวน ๑๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง)

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร ครับ สำหรับญัตติที่

๖ เป็นการกำหนดสมัยประชุม

ประธานสภา อบต.หนองคู ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๙ จะมอบให้ ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองคู ซึ่งเป็น เลขานุการสภา อบต.

หนองคู เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของการกำหนดสมัยประชุม

สภาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ครับ

เชิญท่านปลัด

นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง ค่ะ ขอขอบคุณ ท่านประธานสภา อบต.หนองคู ตามระเบียบ

เลขานุการสภา อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.

๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี

ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปีของ

แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี

ถัดไป และ ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก

ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ

ประจำปีสมัยแรก ของแต่ละปีโดยให้นำความใน ข้อ ๑๑ เมื่อมี

ประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภา

ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ

ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสามัญสามัญ ดังนี้

(๑) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกำหนดวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละ

สมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี

ถัดไป

(๒) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยใน ปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น มีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน

(๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมี สมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น มีกำหนดกี่วัน กับให้ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน

การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่ กฎหมายว่าด้วยองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นนั้นกำหนด มา บังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภา ท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ใน กรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้ กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปี อื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ ประกอบกับ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ ใน ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลกำหนดค่ะ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร จากรายละเอียดข้อบังคับการประชุมที่เลขาธิการสภา ได้
ประธานสภา อบต.หนองคู ชี้แจงรายละเอียด จึงขอปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคู จะกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี กี่สมัย

นายวิโรจน์ ที่หนองสังข์ ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ สมัย ครับ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา อบต.หนองคู

ครับ นอกจาก คุณวิโรจน์ ที่หนองสังข์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เสนอ
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน
๔ สมัย มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา อบต.หนองคู

ครับ ตามที่คุณวิโรจน์ ที่หนองสังข์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เสนอ
การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน
๔ สมัย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขอ กำหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
สมาชิก อบต.หนองคูทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ เหมาะสมแล้ว
หรือไม่ สามารถออกความคิดเห็นหรือเสนอแนะกันได้ครับ ถ้า
ไม่มี ผมขอให้สภามีมติเห็นด้วยกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
๒๕๕๘ ตามที่เสนอครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญ

ประจำปี ๒๕๕๘ ตามที่เสนอ
เห็นชอบ จำนวน ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร สำหรับระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ท่านปลัดริฎญารัตน์

ประธานสภา อบต.หนองคู

ศรีรุ่งเรือง มีเรื่องที่แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ทราบครับ

นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง ค่ะ ขอขอบคุณ ท่านประธานสภา อบต.หนองคู ตามระเบียบ
ปลัด อบต.

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ที่ ๕๒๐/๒๕๕๘ เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณสุขของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ ๓ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดการบริการสาธารณสุขของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามเกณฑ์ชี้วัด เพื่อให้การดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามที่ ก.ก.ถ.กำหนดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการประเมินตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง เป็นประธานกรรมการ โดยมี ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนการศึกษา หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ป้องกัน เป็นกรรมการ และหัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในการปฏิบัติงานตาม เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามที่ ก.ก.ถ.กำหนด ค่ะ

ที่ประชุม รับทราบ

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร สำหรับเรื่องสุดท้าย คือเรื่องการจัดงานเลี้ยง วันส่งท้ายปีเก่า
ประธานสภา อบต.หนองคู

ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ทางผู้บริหารได้แจ้งว่าจะจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเลี้ยงส่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง นางนิตยา นาคติลภ ซึ่งขอโอน(ย้าย) ไป
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลฝักบัว อำเภอภูเขียว ด้วยครับ จึงแจ้งให้สมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบและร่วมงานกิจกรรมกันทุกคนนะครับ โดยมีค่าใช้จ่าย
คือ ค่าอาหาร จำนวน ๒๐๐ บาท ค่าของขวัญสำหรับจับสลาก
ราคาไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ บาท ไม่บังคับ แต่อยากให้ร่วมกิจกรรม
กันทุกคนครับ ต้องขอขอบคุณ ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนใน
เขตตำบลหนองคู ท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลหนองคู ที่เสียสละเวลาเข้าร่วมเข้าร่วมประชุม
ในวันนี้ ครับ ถ้าสมาชิก ไม่มีเรื่องที่จะซักถาม ผมขอปิดประชุม
ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง

(นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ผู้จัด/บันทึกรายการประชุม

วิโรจน์ ที่หนองสังข์
(นายวิโรจน์ ที่หนองสังข์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเปียบ หมั่นจำรูญ
(นายระเปียบ หมั่นจำรูญ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เกียรติภูมิ ชำนาญ
(นายเกียรติภูมิ ชำนาญ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘

บุญเพ็ง วงษ์วิจิตร

(นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู